

## การเข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2567



เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ่มมี รองผู้อำนวยการงานรับเข้า หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) เป็นประธานในการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ในโอกาสนี้ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยได้แนะนำที่ปรึกษา รองประธาน และคณะทำงานประจำสำนักงานเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2567 - 2568) และได้แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย



1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภางค์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาบ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสลีนา อนันตบุญกุลวงศ์ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

